

**BÁO CÁO THAM LUẬN**  
**“Công tác xây dựng Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi**  
**mọi nhiệm vụ chính trị được giao của Chi bộ 6”**

***Kính thưa:***

**- Đồng chí .....**

**- Đồng chí Trần Thanh Hoà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ**

**- Kính thưa quý vị đại biểu; Thưa toàn thể các đồng chí!**

Được sự phân công của Hội nghị, Tôi xin thay mặt Chi bộ 6 trình bày tham luận “Công tác xây dựng Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao của Chi bộ 6”.

Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến quý lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể Hội nghị lời chào trân trọng, chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

***Kính thưa các đ/c***

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trăn trở, dành mối quan tâm đặc biệt đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Tổ chức cơ sở đảng là nơi nắm vững và bảo đảm cho mọi hoạt động ở cơ sở theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Làm tốt công tác xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở là một yếu tố quan trọng để Đảng vững mạnh. Hạt nhân của tổ chức cơ sở đảng là chi bộ, nơi quán triệt và bàn các biện pháp chấp hành triệt để các nghị quyết của Đảng; nơi xây dựng phát triển về quan điểm và rèn luyện đảng viên; nơi gắn liền Đảng với quần chúng, nơi vận động quần chúng thực hiện tốt chính sách của Đảng. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Chi bộ là nền móng của Đảng, Chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt” “Chi bộ tốt là do đảng viên tốt”. Chi bộ còn là "gốc rễ" của Đảng trong nhân dân đối với mọi hoạt động của Đảng, làm tăng uy tín chính trị, vai trò lãnh đạo của Đảng.

Trên cơ sở các nội dung của công tác xây dựng Đảng, tiếp thu, quán triệt các quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, tập thể Chi bộ 6 trong quá trình lãnh đạo đã xác định một số nội dung sau để chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm củng cố, tăng cường công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ:

***Một là***, chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

- Đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Chi bộ, nói và làm theo Nghị quyết, không được nói và làm trái Nghị quyết, quan điểm của Đảng.

- Cấp ủy Chi bộ xác định nhiệm vụ xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Chi bộ là nhiệm vụ phải được đặc biệt quan tâm thực hiện thường xuyên,

liên tục, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo. Có xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ thì mới tạo nên sức mạnh, trên dưới một lòng, dọc ngang thông suốt để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

- Trong sinh hoạt Chi bộ luôn tạo bầu không khí dân chủ, công khai, thẳng thắn được phát huy, với tinh thần hết sức cầu thị, muốn lắng nghe ý kiến của các đảng viên chi bộ, vì vậy cấp ủy Chi bộ luôn gợi ý chủ đề, nội dung và khuyến khích phát biểu, nêu ra chính kiến của mình (kể cả ý kiến trái chiều) về vấn đề chi bộ đang thảo luận để tiếp nhận được nhiều góc nhìn hơn, thấy rõ hơn những mặt mạnh, tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, từ đó có cái nhìn tổng quát, toàn diện, đầy đủ hơn. Trên cơ sở ý kiến của đảng viên, cấp ủy đã thể hiện sự cầu thị, có tiếp thu, tổng hợp và kết luận rõ ràng.

- Tự phê bình là để đảng viên tự kiểm điểm rõ những mặt mạnh, ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của mình mà tiếp tục phát huy những mặt được, cũng như đề ra phương hướng khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đó, trở thành đảng viên tốt. Còn khi góp ý đồng chí mình thì chủ yếu giúp đồng chí mình thấy được những việc còn hạn chế, chưa tốt để sửa chữa. Chi ủy Chi bộ quán triệt cho đảng viên là khi tự phê bình và phê bình phải thẳng thắn, chân thành, trên tinh thần xây dựng, không lợi dụng để công kích, bôi nhọ, miệt thị; những đồng chí được góp ý phải cầu thị lắng nghe và tiếp thu ý kiến.

**Hai là**, Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, Chi ủy thường xuyên nhắc nhở đảng viên phải ra sức học tập, bồi dưỡng lý luận Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc; rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh; nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, củng cố, bồi đắp niềm tin của đảng viên về bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa, không mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng, sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

**Ba là**, Xác định công tác tổ chức và cán bộ là khâu then chốt vì “muốn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Các đảng viên đều được tạo điều kiện công tác, phân công nhiệm vụ phù hợp để đảng viên có cơ hội thể hiện năng lực cá nhân. Trên cơ sở đó, lựa chọn, cất nhắc, đề xuất đúng cán bộ “có đức, có tài” để đảm đương các nhiệm vụ quan trọng.

**Bốn là**, Công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ được triển khai thường xuyên, liên tục. Hàng quý đều có đảng viên thực hiện kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ được giao, đảng viên trình bày bản kiểm điểm chức trách, nhiệm vụ được giao trước Chi bộ. Qua đó giúp cho Chi bộ nắm bắt được tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chính trị được đã giao; đồng thời kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, uốn nắn những biểu hiện chưa tốt, chưa gương mẫu để các đảng viên thấy và khắc phục.

### ***Kính thưa các đ/c***

Trong thời gian qua Chi bộ 6 còn một số khó khăn, hạn chế đó là:

**Một là**, Nhận thức của một số đảng viên về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của công tác xây dựng đảng đôi lúc chưa thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu đảng viên.

**Hai là,** Công tác tự phê bình và phê bình tuy được triển khai nhưng chất lượng tự phê bình và phê bình chưa cao, chưa được thường xuyên. Trong tự phê bình và phê bình các đảng viên còn ngại nói, ngại nhận xét đối với đồng nghiệp, đồng thời bản thân đảng viên cũng chưa nhìn thấy hết những hạn chế của mình để mạnh dạn chỉ ra và có giải pháp khắc phục.

**Ba là,** Chất lượng tham mưu công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

**Bốn là,** Học tập, tiếp thu Nghị quyết, Chỉ thị chưa sâu. Trong học tập đôi lúc có Đảng viên còn làm việc riêng, dùng điện thoại ...

### ***Kính thưa các đ/c***

Qua khó khăn, hạn chế nêu trên Chi bộ 6 đưa ra một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới

**Thứ nhất,** Đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, quan điểm, Điều lệ của Đảng. Đây là cơ sở tạo sự thống nhất về tư tưởng, tổ chức, từ đó thống nhất về hành động của mỗi đảng viên, tổ chức đảng.

**Thứ hai,** Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tập trung bảo đảm thống nhất về ý chí và hành động, bảo đảm cho kỷ luật Đảng được chấp hành triệt để.

**Thứ ba,** Xây dựng tình đồng chí thương yêu lẫn nhau trong cấp ủy, tổ chức đảng. Tôn vinh những thành công, những mặt tích cực của Đảng viên là chìa khóa để phát huy dân chủ, nguyên tắc tập trung dân chủ được đề cao, kỷ cương, kỷ luật được thực hiện tốt nhất.

**Thứ tư,** Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn, càng phải gương mẫu tự phê bình và phê bình. Đồng thời, phải kiên quyết chống lại những biểu hiện quan liêu, độc đoán, chuyên quyền ở trong Chi bộ.

**Thứ năm,** Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác cho đảng viên Chi bộ.

**Thứ sáu,** Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong việc ban hành các Chủ trương, Nghị quyết của Chi bộ để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là một số ý kiến tham luận “Công tác xây dựng Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao của Chi bộ 6”.

Một lần nữa, xin kính chúc quý lãnh đạo, quý vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí dự Hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

**Xin trân trọng cảm ơn!**